



ที่ ศก ๐๙๓๒/ว๑๕๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี
ถนนพยุห์-ขุนหาญ ศก ๓๓๑๘๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ จำนวน ๑ แผ่น
๒. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้าง
จิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๔ และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ หล้าคำ)

สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี



Declaration of Intention Crusade Against Dishonesty
“Thai People showing Zero Tolerance For Dishonesty” For 2020

ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และทำหน้าที่ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาธิษฐานว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชอาญาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรีที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม อารังไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอารังไว้ซึ่งความถูกต้อง เทียงธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นมิตร
๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสีย
๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้อย่างเต็มกำลังทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้เกี่ยวข้อง
๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วน บาทบาท การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานกิจการทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)

สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี